

Từ trách nhiệm cộng đồng đến giá trị bền vững

17:30 18/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Tết được định nghĩa bằng niềm hân hoan đoàn tụ và niềm hạnh phúc được nhân lên bởi niềm vui yêu thương sẻ chia. Chương trình “Tết sum vầy, chia sẻ yêu thương Xuân Ất Ty 2025” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức, mang tinh thần nhân văn, chung sức đồng lòng hướng về đồng bào và đặc biệt các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khẳng định xu hướng tất yếu: Trách nhiệm xã hội không chỉ là nghĩa vụ mà đã trở thành giá trị cốt lõi của các tổ chức, doanh nghiệp phát triển bền vững.



Sasco cùng Hội Nhà báo Việt Nam trao quà Tết cho người dân tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Xuân yêu thương, hành trình của sẻ chia

Những ngày đầu năm, trời Quảng Trị se lạnh mang hương vị Tết về trên mảnh đất anh hùng. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, SASCO hạnh phúc đồng hành cùng Hội Nhà Báo Việt Nam qua chương trình "Tết sum vầy - Sẻ chia yêu thương" Xuân Ất Ty 2025, mang hơn 400 phần quà Tết ấm áp đến với người dân vùng núi Hướng Hóa và Cam Lộ - vùng đất chịu nhiều mất mát nhưng

kiên cường với những mốc son trong suốt quá trình đấu tranh và phát triển.

Đồng hành cùng hành trình là những thành viên trẻ tuổi của SASCO - mang trong sứ mệnh của SASCO và chính là khát khao chung tay cùng tuổi trẻ cả nước chở Xuân yêu thương đến muôn nơi. Đây cũng là dấu ấn tiếp nối những dự án hỗ trợ cộng đồng hỗ trợ đồng bào và dự án giáo dục mà SASCO đã và đang triển khai trên nhiều tỉnh thành đất nước. Niềm vui được nhân đôi khi Trường Tiểu học Thuận chính thức khánh thành. SASCO đã trao tặng những bộ dụng cụ học tập mới cho các em học sinh vượt khó học giỏi như một lời động viên, khích lệ trên hành trình chinh phục tri thức.

Ánh mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ nơi đây đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp thêm động lực để SASCO tiếp tục hành trình sẻ chia khắp mọi miền đất nước.



Sasco đến thăm và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Những dấu ấn của SASCO: Vì một tương lai vững bền

SASCO - một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ sân bay và

thương mại, đã không ngừng gắn kết mục tiêu kinh doanh với các giá trị bền vững, thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Điển hình suốt 04 năm qua, SASCO đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong chương trình học bổng "Cùng con đi tiếp cuộc đời", hỗ trợ 25 em học sinh và sinh viên mồ côi do đại dịch Covid-19, với tổng kinh phí hơn 450 triệu đồng, động viên tinh thần, hỗ trợ các em vững bước vượt qua khó khăn vươn lên trên hành trình học tập và cuộc sống.



Nhận học bổng " Ươm những mầm xanh" từ năm lớp 6, em Thái Anh Thư (tỉnh Quảng Nam) đã viết tiếp ước mơ trở thành sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế TP. HCM

Đặc biệt, hành trình bền bỉ suốt 7 năm mang tên “Ươm những mầm xanh” trao hàng trăm suất học bổng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất tại các điểm trường tại Huế, Quảng Nam và Lâm Đồng, nâng bước và nuôi dưỡng ý chí, khát vọng chinh phục tri thức giúp các em viết tiếp những ước mơ xanh trở thành nhân tài, đóng góp cho quê hương. Từ chương trình học bổng, đã có 6 em vào đại học. Thành công của các em chính là minh chứng sống động cho giá trị bền vững mà SASCO đang theo đuổi.

Các dự án cộng đồng của SASCO không dừng lại ở những con số hay kết quả ngắn hạn mà thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc lan tỏa yêu thương và mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.



Đoàn Thanh niên Công ty SASCO cùng Đoàn Thanh niên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng HK Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình xuân tình nguyện 2025 tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Hơn thế, định hướng phát triển bền vững còn phù hợp với xu thế toàn cầu, khi trách nhiệm xã hội đã trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp phát triển bền vững. Việc SASCO không ngừng đầu tư vào các dự án giáo dục, môi trường và trách nhiệm

cộng đồng chính là nền tảng để tạo dựng niềm tin, khẳng định giá trị thương hiệu và góp phần kiến tạo tương lai vững bền.

Nguyễn Như

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/tu-trach-nhiem-cong-dong-den-gia-tri-ben-vung>